

ท่องโลกใต้ทะเล @Rayong Aquarium



หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องการหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้คุณได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน คอลัมน์นี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับ “สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง Rayong Aquarium” ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) กรมประมง และหากถามว่าทำไมผู้เขียนถึงแนะนำที่นี่ ก็...แบบว่า คงจะตื่นเต้นไม่น้อยใช่ไหมหะ หากคุณได้มายืนอยู่ท่ามกลางสัตว์ทะเลสีส้มสวยงามมากมายทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รายล้อมไปด้วยปะการังที่พลิ้วไหวสวยงาม เหมือนเราได้ดำดิ่งลงไปแหวกว่ายอยู่ในโลกใต้ทะเลจริงๆ

ก่อนอื่นเรารู้จักกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองกันสักนิดนะคะ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ กรมประมงสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและความรู้เกี่ยวกับการทำการประมง โดยด้านในจะนำเสนอความรู้ด้านต่าง ๆ สอดแทรกไว้ทุกมุม ยิ่งในด้านการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำทะเล ต้องขอบอกก่อนว่าที่นี่ได้รวบรวม

สัตว์น้ำมาให้ดูเพียบเลยล่ะ...ปัญหาการว่ายน้ำหรือดำน้ำไม่เป็นก็คงไม่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการดูโลกใต้ทะเลของเราอีกต่อไปล่ะ

และเมื่อได้เดินเข้าไปด้านในคืออลังการมากนะ ขนาดเราเป็นผู้ใหญ่ยังตื่นเต้นขนาดนี้ ถ้าเราเป็นเด็ก ๆ คงตื่นเต้นน่าดู อยากเดินชมให้ทั่วเร็ว ๆ และที่นี่ก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวัง เพราะมีการจัดแสดงสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ตามแนวปะการังและสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญอย่าง ปลาการ์ตูน ปลานอร์รี่ ปลาอินสมุท ปลาไหลมอเรย์ ปลากะรังหนังอ่อน ปลาทุบ ปลาสีกุน และไฮไลท์ที่สำคัญก็คงจะเป็นอุโมงค์ขนาด 400 ตัน ที่ให้คุณได้แหงนหน้าชมสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ อาทิ ปลาฉลาม ปลาโมงดาโต ปลาหูช้าง ปลากะรังเหลืองจุดฟ้า ว่ายวนให้คุณได้ชมอย่างใกล้ชิด และเมื่อคุณเดินออกมาบริเวณช่องปลากลางแจ้งขนาด 5,400 ตัน คุณจะพบกับพันธุ์ปลาหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น ปลาหมอตทะเล ปลาโคมงาม ปลากระเบนนก นอกจากนี้บริเวณทางออกคุณจะได้พบกับ

Eco Pool ที่ทำให้คุณได้เพลินเพลินไปกับระบบนิเวศพื้นที่ท้องทะเลอย่างใกล้ชิด โดยสัตว์น้ำที่นำมาจัดแสดงในโซนนี้จะเป็นสัตว์น้ำจำพวก ปลิงทะเลชนิดต่าง ๆ ดาวทะเล หอยเม่น ฯลฯ ยังไม่พอค่ะด้านนอกอาคารยังมีบ่อเต่าขนาด 200 ตัน ที่จัดแสดงพันธุ์เต่าทะเลชนิดต่างๆ ให้ทุกท่านได้ชมอีกด้วยและอีกห้องที่อยากให้ทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมนั่นก็คือ ห้องการจัด

แสดงเครื่องมือทำการประมง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้าน เครื่องมือประมงพาณิชย์ ฯลฯ เป็นยังไงคะ นี่แค่ยกตัวอย่างก็จะจำกันไม่หมด เรียกได้ว่าหากใครได้มาเที่ยวที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินกับการดูเหล่าสัตว์น้ำแล้วคุณยังได้รับความรู้อีกมากมายติดตัวคุณกลับไปด้วยค่ะ

สำหรับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองเปิดให้บริการใน วันพุธ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 17.00 น. (หยุดทำการในวันจันทร์ - อังคาร) ค่าบัตรผ่านประตูผู้ใหญ่ราคา 30 บาท เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ราคา 10 บาท เด็กความสูงไม่เกิน 120 ซม. และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าชมฟรี ก่อนจากกันไปหากคุณผู้อ่านท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดการเดินทางหรือข้อมูลต่าง ๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร. 0 3865 1764

